

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH KHẮC GHI LỜI CĂN DẶN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đại Dương*

Ngay sau khi giành được độc lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm quan tâm phát triển nền TDTT của một chế độ xã hội mới, vì sức khỏe con người. Ngày 30 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Liên hiệp lâm thời đã ký Sắc lệnh số 14 thiết lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành TDTT ngày nay.

Sau Tổng tuyển cử, ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 38 thiết lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục, Nha Thanh niên và Thể dục. Cùng ngày đó, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã viết bài báo “Sức khỏe và thể dục”, đăng trên báo Cứu quốc, số 199, động viên toàn dân luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe, thể lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công... Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.” Tư tưởng của Bác về TDTT là kim chỉ nam cho sự phát triển một nền TDTT Cách mạng, vì lợi ích của nhân dân và đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển TDTT, ngày 2 tháng 10 năm 1958 Ban Bí thư Đảng Lao động Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 106-CT/TW về công tác TDTT, Chỉ thị nêu rõ “Vấn đề đào tạo cán bộ TDTT là rất cấp bách, Ban Thể dục thể thao Trung ương phải có kế hoạch mở trường đào tạo cán bộ trung cấp thể dục thể thao và phải chọn một số cán bộ, vận động viên thể dục thể thao đi học dài hạn ở các nước anh em”.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 25 tháng 9 năm 1959, Trường Trung cấp TDTT Trung ương, tiền thân của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ngày nay, được thành lập.

Theo Quyết nghị Hội đồng chính phủ, nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học và trung học cho ngành TDTT và các ngành, các cấp theo hình thức học

chính qui hoặc chuyên tu, học tại trường, hoặc tại chức; bồi dưỡng giảng viên và cán bộ cho các trường trung cấp và sơ cấp TDTT; hướng dẫn và giúp đỡ các ngành, các địa phương trong việc đào tạo cán bộ có trình trung cấp và sơ cấp về TDTT; nghiên cứu khoa học TDTT.

Sau 2 năm được thành lập, vào sáng ngày 14/12/1961, Bác Hồ đến thăm Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương. Gặp gỡ cán bộ, giáo viên và học sinh Bác nói: “*Các cháu học thể dục thể thao ở đây không phải để trở thành ông kiện tướng này, bà kiện tướng nọ. Cái chính là làm người cán bộ phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu biết của mình ra hướng dẫn mọi người cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật*”.

Bác căn dặn học sinh phải chăm chỉ học tập và phải biết giữ gìn vệ sinh. Bác đi xem học sinh Nhà trường tập luyện, Bác rất vui, gật đầu khen “*Đẹp lắm, rất khỏe. Nhân dân ta ai cũng khỏe thì đất nước mau mạnh giàu*”.

Khi xem sinh viên trình diễn bài kiểm liên hoàn, Bác căn dặn: “*Khi đánh kiếm cánh tay phải vung mạnh, lưỡi kiếm đưa đi đưa lại con mắt phải nhìn theo. Võ dân tộc của ta rất giàu tính chiến đấu*”.

Những lời chỉ bảo ân cần, những cử chỉ ấm áp của Bác Hồ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ TDTT cho đất nước và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và lãnh tụ đối với Trường. Sự kiện đó đã trở thành kỷ niệm sâu sắc, là niềm vinh dự và tự hào của mỗi chúng ta, nó có sức cổ vũ động viên to lớn đối với các thế hệ thầy trò, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thách thức trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

Gần 60 năm qua, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, tạo lập nền móng và là “kim chỉ nam” cho Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành.

*NGUYỄN.D.S.T.S, Hiệu Trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sửa động tác kiểm cho sinh viên Nhà trường ngày 14/12/1961

Thực hiện và làm theo lời Bác, từ một trường trung cấp TĐTT với vô vàn khó khăn và thách thức, đến nay Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh đã trở thành trường Đại học trọng điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đang từng bước khẳng định vị thế, uy tín trong hoạt động đào tạo nguồn cán bộ TĐTT chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ TĐTT. Hiện nay, Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh đang mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và khoa học với nhiều nước trên thế giới để trao đổi và tiếp thu những tri thức khoa học, công nghệ TĐTT tiên tiến phục vụ chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp TĐTT trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.

Để đạt mục tiêu sứ mạng trên, trong thời gian tới Trường sẽ cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai mô hình quản trị đại học tiên tiến: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của nhà trường hướng tới tinh giản biên chế, tăng quyền tự chủ, tính chủ động của các đơn vị.

2. Phát triển đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên có chất lượng cao.

Đến năm 2020, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo động lực thực hiện sứ mạng, mục tiêu phát triển Trường.

3. Mở rộng quy mô kết hợp với nâng cao chất lượng đào tạo.

Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành truyền thống và xây dựng ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn, chất lượng cao đồng thời phát triển các ngành, chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực TĐTT có chất lượng cao.

4. Mở rộng và tăng cường hợp tác toàn diện, có hiệu quả với các cơ sở đào tạo TĐTT có uy tín trên thế giới nhằm tiếp thu những thành tựu khoa học và đào tạo tiên tiến phục vụ sự nghiệp phát triển Nhà trường.

5. Tăng cường hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ TĐTT:

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt để triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, từng bước đổi mới quản lý khoa học và xúc tiến hiệu quả dịch vụ nghiên cứu khoa học thông qua khai thác các nguồn lực khoa học trong và ngoài nước phục vụ có hiệu quả sự nghiệp TĐTT nước nhà.

6. Xây dựng và phát triển thương hiệu.

Phát huy nội lực của Trường và kết hợp với việc thu hút và phát huy hiệu quả những tiềm năng xã hội, từ hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, từ hoạt động đào tạo và từ các hoạt động dịch vụ khác để quảng bá thương hiệu Nhà trường, nhằm tăng cường sự hiểu biết của xã hội về thế mạnh của Trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ TĐTT...

Luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh tiếp tục phát huy, phát triển truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện thành công sứ mạng của Trường. Xây dựng và phát triển Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh trở thành trường Đại học TĐTT trọng điểm quốc gia vào năm 2020, có đẳng cấp quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực TĐTT có chất lượng cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ TĐTT hàng đầu của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước.